

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, TƯ VẤN THUẾ DOANH NGHIỆP, HỖ TRỢ KIỂM TOÁN, TƯ VẤN NHÂN SỰ, TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, DÂN SỰ....



DONG DU
INTERNATIONAL
CONSULTING GROUP



TIN TỨC NÓNG THÁNG 05 NĂM 2020

- Công văn số 1841/TCT-CS ngày 08/5/2020 về chính sách thuế nhà thầu
- Công văn số 1936/TCT-CS ngày 13/5/2020 về thuế giá trị gia tăng
- Công văn số 2012/TCT-DNNCN ngày 18/5/2020 về chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty.
- Công văn số 2014/TCT-DNNCN ngày 18/5/2020 về chính sách thuế TNCN
- Công văn số 2027/TCT-CS ngày 18/5/2020 về chính sách thuế nhà thầu
- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/03/2020
- Nghị định 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư
- Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh
-

NỘI DUNG CHI TIẾT BẢN TIN

[THUẾ DOANH NGHIỆP]

- Công văn số 1841/TCT-CS ngày 08/5/2020 về chính sách thuế nhà thầu

Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ký hợp đồng với công ty tại Việt Nam để cung cấp hàng hóa theo điều kiện thương mại CIF/CIP/DAP - Incoterms 2010 kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử...đồng thời các Bên ký Phụ lục hợp đồng liệt kê từng phần giá trị hợp đồng, trong đó có giá trị phần “đóng gói” ở nước ngoài về “vận chuyển” từ nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam thì phần giá trị đóng gói, vận chuyển từ nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam là các chi phí mà người bán (Nhà đầu tư nước ngoài) chịu phải được tính, cấu thành trong giá trị hàng hóa (máy móc thiết bị), không được xác định là các dịch vụ tách rời do Nhà đầu tư nước ngoài cung cấp cho công ty tại Việt Nam ở nước ngoài. Vì vậy, Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC và giá trị hàng hóa tính thuế nhà thầu trong trường hợp này bao gồm cả giá trị đóng gói, vận chuyển ở nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam.

- **Công văn số 1936/TCT-CS ngày 13/5/2020 về thuế giá trị gia tăng**

Trường hợp Công ty mẹ có trụ sở tại Việt Nam thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng giai đoạn 2 tại Việt Nam, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Trường hợp, Công ty mẹ thực hiện dự án đầu tư thì thành lập Công ty con tại Việt Nam để thay mặt Công ty mẹ thực hiện dự án đầu tư nêu trên theo quy định của pháp luật thì khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Công ty mẹ phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Công ty con để Công ty con thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

- **Công văn số 2012/TCT-DNNCN ngày 18/5/2020 về chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty**

Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài có kinh doanh tại Việt Nam hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ việc cử người lao động sang làm việc tại công ty tại Việt Nam thì công ty tại Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính.

Cá nhân người lao động của Nhà đầu tư nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác thì chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

- **Công văn số 2014/TCT-DNNCN ngày 18/5/2020 về chính sách thuế TNCN**

Trường hợp các khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài do người sử dụng lao động chi trả để người lao động nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam là trách nhiệm của người sử dụng lao động thì các khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.

Trường hợp khoản chi phí làm thị thực cho người lao động làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của công việc là công tác phí theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của tổ chức và theo quy định tại tiết đ.4, điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Phần chi công tác phí vượt mức quy định được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động là lợi ích được hưởng của người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.

Trường hợp người lao động tại các tổ chức đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ thì được giảm trừ đối với các khoản đóng góp nêu trên vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

- **Công văn số 2027/TCT-CS ngày 18/5/2020 về chính sách thuế nhà thầu**

Về chính sách thuế nhà thầu đối với khoản chênh lệch mà công ty nước ngoài nhận được khi thực hiện từng nghiệp vụ Hedging với Công ty tại Việt Nam.

Trường hợp công ty ở nước ngoài ký hợp đồng với Công ty tại Việt Nam để thực hiện nghiệp vụ Hedging giá cả hàng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro biến động nguyên vật liệu đầu vào (đồng nguyên liệu) cho với Công ty tại Việt Nam thì:

Trường hợp nghiệp vụ Hedging giữa công ty ở nước ngoài và với Công ty tại Việt Nam được xác định là dịch vụ tài chính phái sinh theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập (khoản tiền chênh lệch) mà công ty nước ngoài nhận được từ với Công ty tại Việt Nam cho từng nghiệp vụ Hedging thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 2%.

[DOANH NGHIỆP]

- **Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/03/2020**

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 10/05/2020. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Theo đó, phạt tiền từ 220-250 triệu đồng đối với hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước.

- **Nghị định 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư**

Bổ sung 01 ngành nghề được ưu đãi đầu tư. Ngày 30/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2020/NĐ-CP về việc bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo đó, bổ sung 01 ngành nghề thuộc mục Ngành nghề khác vào Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Cụ thể, bổ sung ngành nghề Hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

- **Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh**

Các DN có giá trị giao dịch từ 1.000 tỷ đồng trước khi tập trung kinh tế phải thông báo Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. Theo đó, các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế phải thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trước khi thực hiện tập trung kinh tế nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế.

Thứ hai, tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế.

Thứ ba, giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Thứ tư, thị phần kết hợp của doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

Dong Du Consulting Group là một nhóm công ty chuyên ngành, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kế toán, thuế, hỗ trợ kiểm toán, quản trị doanh nghiệp và đầu tư, tư vấn luật...cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực với trình độ chuyên ngành kế toán, thuế, tài chính và tư vấn môi trường đầu tư. Với phương châm

“ Cùng suy nghĩ và phát triển đồng hành với khách hàng”, Dong Du cam kết cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp, thiết thực và mới, hỗ trợ hoạt động của khách hàng, đồng thời cam kết bảo mật thông tin của quý khách.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 02, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Website: www.japanvietnam.com.vn ; <https://ddbis.edu.vn>.

Email: thuy.tran@japanvietnam.com.vn; Cell phone: 090 964 0773 Kathy Trần (Ms.)

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia.



